

สพฐ.สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย อีกรอบ

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ย. 2563

สำรวจตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๓๓

ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด



ตามที่ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน ๖๖ แห่ง ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ บางกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมี แต่ไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะใช้ตำแหน่งว่างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เสนอมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดำเนินการ รายละเอียดดังแนบ โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุปข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในภาพรวมของจังหวัด ตามแบบ ๑ และจัดส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง e-mail : bunju3@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

สำหรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามแบบ ๒ ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๓



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

e-mail : bunju3@hotmail.com

1. แจ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
2. แจ่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. แจ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ